

## ประวัติการสร้างโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2552

เริ่มจากปลายเดือนมีนาคม 2550 ข้าพเจ้านายสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ ได้รับการเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ข้าพเจ้าได้ชุมนุมกับนักเรียนเก่าปทุมคงคาในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองท้องถิ่น, ข้าราชการ, อัยการและพ่อค้า ข้าพเจ้าได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า โรงเรียนปทุมคงคามีอายุ 107 ปีแล้ว ยังไม่มีโรงเรียนน้องหรือโรงเรียนสาขาเลย จึงได้ปรึกษากับนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา คุณยงยุทธ สุวรรณบุตร ให้ช่วยจัดหาที่ดินในตำบลแพรกษา, แพรกษาใหม่ เพื่อสร้างโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ แต่ก็ยังหาที่ดินไม่ได้ เดือนพฤศจิกายน 2551 ข้าพเจ้าได้ซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งประมาณ 52 ไร่ จึงได้ปรึกษากับลูกๆ ว่า พ่อจะยกที่ดิน 10 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียนปทุมคงคาที่พ่อรักและเทิดทูน เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานและสมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกในตำบลแพรกษา, แพรกษาใหม่ เด็กๆ ไม่ต้องเดินทางไกลให้เสียเวลาและเสียเงินมาก ซึ่งลูกๆ ของข้าพเจ้ายินดีมาก

ข้าพเจ้าได้ปรึกษากับท่านสมาชิกวุฒิสภา นายสุโข วุฒิโชติ (ผู้สร้างและอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ) ว่าข้าพเจ้าจะสร้างโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ท่านสุโขยินดีเป็นอย่างยิ่ง ได้พาข้าพเจ้าไปพบท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ และท่านได้ดำเนินการเสนอเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนต่อสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่ก็ติดขัดปัญหาเรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบมากมายในการรับบริจาคที่ดิน ท่านสว.สุโขได้ติดต่อท่านเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาฯ สพฐ. มาดูที่ดินที่ยกให้สร้างโรงเรียนและอาคารเรียนชั่วคราวที่จะใช้เป็นสถานที่เรียนในปีการศึกษา 2552 นี้ แต่ก็ยังจัดตั้งโรงเรียนไม่ได้

จนมาถึง 27 มีนาคม 2552 ท่านผอ.ยงยุทธ เจอปัญหาเด็กหาที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีที่เรียนเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมปรึกษากับนายกฯ ยงยุทธ ผอ.โสภณ โพธิ์ทอง (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา) และข้าพเจ้าว่า ขอให้เปิดเป็นส่วนขยายของโรงเรียนวัดแพรกษาจำนวน 2 ห้องเรียนไปก่อนได้ไหม ข้าพเจ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมเพื่อให้โรงเรียนได้เกิด หลังจากนั้น ผอ.สุรัตน์ อัดนามวิช (ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ) ทราบข่าว จึงได้ปรึกษากับ ผอ.ยงยุทธ, นายกฯ ยงยุทธ, ผอ.โสภณ และข้าพเจ้าว่าขอขยายเป็น 4 ห้องเรียนในนามส่วนขยายของโรงเรียนสมุทรปราการ จึงได้มีการเปิดประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ที่ห้องประชุมบริษัทได้ทางแมชชีนเนอร์ จำกัด โดยมีผอ.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ เป็นประธานในที่ประชุม ท่านสว.สุโข, ผอ.โรงเรียนสมุทรปราการ, นายกสมาคมศิษย์เก่าสมุทรปราการ, ประธานชมรมผู้ปกครองและครู, ประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการ, ผอ.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ, นายกฯ ยงยุทธและคณะเทศมนตรี ข้าพเจ้าและบุตรชายและคณะกรรมการอีกมารวม 27 คน ประชุมกันจนเกิดวิกฤตเป็นโอกาส วิกฤตคือมีผู้แย้งว่าถ้าเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนสมุทรปราการไป 3-4 ปีแล้ว โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ยังจัดตั้งไม่ได้จะทำอย่างไร ทำให้ข้าพเจ้าเกิดอารมณ์โมโห จึงกล่าวขึ้นว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ให้แห้งไปเลย ซึ่งหมายความว่า ถ้าโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการเกิดไม่ได้ ต้องเกิดเป็นโรงเรียนอื่นก็ให้เลิกไปเลย ทำให้เกิดโอกาส คือท่านผอ.ยงยุทธเป็นผู้บริหารสมองไว จึงได้ปรึกษากับข้าพเจ้าว่า ถ้าเปิดเป็นห้องเรียนส่วนขยายของโรงเรียนปทุมคงคาที่เอกรมัยได้ไหม ข้าพเจ้าจึงได้โทรศัพท์เรียนขออนุญาตจากท่าน ผอ.นาวิ ยิ่งยี่ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา) ให้คุยปรึกษากับท่าน ผอ.ยงยุทธ จึงได้ข้อสรุปเปิดเป็นโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนขยายห้องเรียนของโรงเรียนปทุมคงคา ท่านผอ.ยงยุทธ ได้แต่งตั้ง ผอ.ประกาศิต ยังคง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา) เป็นผู้บริหารจัดการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการอีกหน้าที่หนึ่ง

เมื่อได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 48 เมตร สูง 4 ชั้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากข้าพเจ้านายสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติและนายวิวัฒน์ นรินทร์สุขสันติ เจ้าของอาคารให้ยืมใช้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงซ่อมแซมในอาคาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมในทุกห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการต่างๆ และได้รับความอนุเคราะห์ จากนายกฯ ยงยุทธ สั่งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลมาช่วยทำความสะอาดอาคารและบริเวณหน้าอาคารจนเรียบร้อย

ส่วนการรับเด็กเข้าเรียนนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับเด็กเข้าเรียนได้จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 123 คน และทางโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้อนุเคราะห์มอบวัสดุ, ครุภัณฑ์, ห้องสมุด, คอมพิวเตอร์ และบุคลากรแก่โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

23 เมษายน 2552 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ได้ทำ M.O.U. กับเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อรับความช่วยเหลือ วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างที่ทางเทศบาลสามารถจัดหาได้ รวมทั้งบุคลากรจำนวนหนึ่ง

6 พฤษภาคม 2552 นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ได้เดินทางไปร่วมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนปทุมคงคา เอกมัย

14 พฤษภาคม 2552 ได้ทำพิธีเปิดภาคเรียน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก และท่านผู้ว่าฯ ได้ให้เกียรติเป็นครูคนแรกของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ และเปิดการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ส่งบุคลากรและครูอาจารย์มาช่วยสอน

ข้าพเจ้าได้ว่าจ้างวิศวกรเขียนแบบอาคารเรียนขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 65 เมตร สูง 5 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นหอเกียรติยศ ห้องอาหารและหอประชุมชั่วคราว ส่วนชั้นที่ 2-5 เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จำนวน 24 ห้อง ห้องพักครู จำนวน 8 ห้อง ห้องน้ำชาย-หญิง ตามชั้นพักบันได 2 ฟัง มูลค่าก่อสร้างประมาณ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) ซึ่งข้าพเจ้ากำลังหาผู้ร่วมบริจาค

ตอนปลายเดือนมิถุนายน 2552 ท่านผอ.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ได้แจ้งข่าวดีว่า โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนจาก สพฐ. เรียบร้อยแล้ว

4 กรกฎาคม 2552 ได้ทำพิธีลงเสาเข็มอาคารเรียนต้นแรก เมื่อเวลา 11.19 น. โดยคณะครูผู้บริหารโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ, โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก รวมทั้งข้าพเจ้ามาร่วมพิธี และจะดำเนินการก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2552 ซึ่งคาดว่าตัวอาคารจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2553 ส่วนอื่นค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆ

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุโข วุฒิโชติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ นายยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาพร้อมคณะเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ นายสุนันท์ บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่พร้อมคณะเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ นายประกาศิต ยังกง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการพร้อมคณะครูและผู้บริหาร นายสุรัตน์ อัตนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการพร้อมคณะ นายโสภณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา นายนาวิ ยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาพร้อมคณะครูและผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน ซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อในที่นี้ ข้าพเจ้าขออารทณาคูณ พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ จงโปรดบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งใดที่เป็นมงคลขอให้ได้สิ่งนั้นตลอดไป

(นายสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ)

นายกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา

